



โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๐๕๙๙

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด คือ ด้านเศรษฐกิจ ในประเด็นข้อสั่งการ “การพิจารณากำหนดแนวทางการส่งเสริมให้มีการทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพิ่มมากขึ้น” รายละเอียดปรากฏตามแบบสรุปข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

กระทรวงมหาดไทยได้นำข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องลงในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th เรื่อง “ข้อสั่งการจากการประชุม ครม.”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/๑๖๒

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย

ขอให้ส่งข้อความข้างต้นทางโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทยด้วย

(นายทรงกस्त ส่างวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.

สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ มท. ๕๐๕๒๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว

๖/๒/๖๐

แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ			กำหนดเวลายำงานผล
			ส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค/อปท.	ประเด็นการปฏิบัติ	
๑.	ด้านเศรษฐกิจ	<p>๑. การพิจารณากำหนดแนวทางการส่งเสริมให้มีการทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพิ่มมากขึ้น</p> <p>ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการส่งเสริมให้มีการทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการแข่งขัน โดยแนวทางการดำเนินการดังกล่าวอาจพิจารณานำปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกรตัวอย่างและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาเป็นแบบอย่างและร่วมดำเนินการกับเกษตรกรด้วย</p>	ปก., สส.	-	ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	ภายในวันที่ ๑ ของทุกเดือน จนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ โดยขอให้รายงานครั้งแรกในวันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๐
			-	จังหวัดทุกจังหวัด	เพื่อทราบ	
๒.	ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่นๆ	<p>๒. การตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)</p> <p>ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองรวมอยู่ด้วย นั้น</p> <p>๒.๑ ให้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์พิจารณากำหนดกลไกการทำงานของส่วนราชการเพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างส่วนราชการให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและมีความยั่งยืน</p>	สบจ.สป., สตร.สป., สนม.สป. (กมณ.สนม.สป., กพร.สนม.สป.)	-	เพื่อทราบ	-

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ			กำหนดเวลา รายงานผล
			ส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค/ อปท.	ประเด็น การปฏิบัติ	
		๒.๒ ให้คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศพิจารณากำหนดแนวทางในการคัดสรรบุคคลที่เป็นคนดีและคนเก่งเข้ามาทำงานในระบบราชการและงานการเมือง				
		๓. การพิจารณากำหนดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง ให้สำนักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง โดยมุ่งเน้นกลุ่มข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการพิเศษ ข้าราชการทหาร และข้าราชการตำรวจที่มีตำแหน่งเทียบเท่าเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาาระบบราชการ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการให้มีการทำงานในลักษณะบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป	สตร.สป.		ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	ภายในวันที่ ๑ ของทุกเดือน จนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ โดยขอให้รายงานครั้งแรกในวันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๐

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรียังตั้งใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

หมายเหตุ : กรุณาจัดส่งแบบรายงานไปยังกลุ่มงานติดตามและประเมินผล
สำนักนโยบายและแผน สป.ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
eva02112@gmail.com

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สนผ.สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ สือสาร สป. ๕๐๕๒๒